

## TẬP TRUNG NẮM CHẮC TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

của địa phương; kịp thời tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công tác dân vận chính quyền được đẩy mạnh; chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 5/7/2023 xây dựng thí điểm mô hình "Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ" ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi

ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai công tác giám sát, phân biệt xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực của đời sống xã hội với những nội dung cụ thể, hình thức phù hợp, tập hợp và huy động được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận rõ thêm một số kết quả đạt được gắn với nhiệm vụ cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của tỉnh trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số điểm còn tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc

phục. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy và hệ thống dân vận các cấp rà soát lại các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch, bổ sung các giải pháp để tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 đã đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, nhất là những chủ trương mới, các kế hoạch, đề án đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn xã hội và khí thế thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Tập trung nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết, chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân. Trong đó, chú trọng nắm thật hại do bão, lũ gây ra, trên cơ sở đó các cấp, các ngành có phương án chỉ đạo khắc phục; quan tâm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ các trường hợp khó khăn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, các phong trào thi đua. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng mạnh về cơ sở; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, hội viên. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường. Đẩy mạnh các hoạt động hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua, các công trình, phần việc chào mừng đại hội. Tích cực tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội, đặc biệt tham mưu phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy. Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

## ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(Tiếp theo trang 1)

cao cấp Cồn Vành - Cồn Thủ, sân golf Cồn Vành; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình; dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại khu trung tâm y tế; dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tỉnh Thái Bình; dự án khu đô thị ven sông Trà Lý tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án và ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng tại từng dự án cụ thể. Tuy nhiên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tiến độ một số dự án chưa đạt kế hoạch đề ra và chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai các dự án. Đồng chí giao các sở, ngành chức năng ban hành các quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư; quy định đơn giá hỗ trợ tái sản công trình xây dựng, nhà ở; hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh, đồng bộ quy hoạch Khu kinh tế Thái Bình; thúc đẩy tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án. Các sở, ngành cần chủ động bám sát các bộ, ngành để giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn mới phát sinh. Tập trung giải phóng mặt bằng, bám sát đường giao thông để các dự án; thống nhất lại mốc thời gian, quy trình, thủ tục triển khai khởi công một số dự án thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nội dung cụ thể đối với từng dự án và đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án theo kế hoạch đề ra.

Chiều ngày 20/9, UBND tỉnh họp nghe Sở Tài chính báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của



Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô và phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn thành phố Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố.

Trên cơ sở Nghị định số 72/2023/NĐ-CP, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung; tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế); phương thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh) và việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Đối với phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn thành phố Thái Bình, toàn thành phố

hiện có 18 cơ quan, đơn vị công lập đang quản lý, sử dụng 26 cơ sở nhà, đất để sử dụng làm trụ sở làm việc, trong đó có 15 cơ quan, đơn vị đã có trụ sở làm việc ổn định và 3 đơn vị nhiều năm liên tục chưa có trụ sở làm việc chính thức.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thống nhất với phương án đề xuất của Sở Tài chính về triển khai thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo trình cấp có thẩm quyền trước khi ban hành bảo đảm đúng quy định. Về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy, UBND tỉnh) và việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung. Đối với phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn thành phố Thái Bình, toàn thành phố

## THÀNH ỦY THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 26/8/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW; Kế hoạch số 301-KH/TU, ngày 12/9/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 275-KH/TU, ngày 19/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về Đại hội Đảng bộ thành phố, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch số 276-KH/TU, ngày 19/9/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong đó, đã tập trung phân tích, nhấn mạnh những điểm mới Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo kế hoạch, Đảng bộ thành phố phấn đấu hoàn thành đại hội cấp

ơ sở trước ngày 10/4/2025; Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố trước ngày 15/5/2025.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu toàn diện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm

kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao; lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy "cái đẹp" dẹp "cái xấu"; coi trọng, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh... của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

## HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO...

(Tiếp theo trang 1)

Chia sẻ khó khăn với 2 tỉnh, ngành y tế Thái Bình đã phát động các đơn vị y tế, công ty sản xuất, kinh doanh dược trên địa bàn cùng cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành ủng hộ tiền mặt, thuốc men, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cần thiết. Đến hết ngày 19/9 đã huy động được hơn 13 tấn gạo, hơn 170 thùng thuốc thiết yếu, 420 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác như đèn pin, quần áo, đầu ăn, sạc pin dự phòng, áo phao, bếp ga mini, bình ắc quy, lương khô... để trao tặng hỗ trợ ngành y tế 2 tỉnh Lào Cai, Cao Bằng.

Chung tay cùng ngành y tế, Công ty TNHH Vận tải Lam Sơn Thái Bình và Công ty TNHH Hà Cường đã ủng hộ những chuyến xe nghĩa tình để vận chuyển nhu yếu phẩm đến với ngành y tế 2 tỉnh Lào Cai, Cao Bằng.

HOÀNG LANH

## NÂNG CAO HIỆU QUẢ...

(Tiếp theo trang 1)

giữ vững môi trường ổn định, phát triển kinh tế - xã hội trên tuyến biên giới biển. Cụ thể, từ năm 2024 đến năm 2028 xây dựng 14 tiểu đội dân quân thường trực của 14 xã, thị trấn ven biển 2 huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Trong đó, năm 2025 sẽ thành lập 3 tiểu đội và từ năm 2026 đến năm 2028 thành lập 11 tiểu đội, đồng thời xây dựng trụ sở làm việc của ban CHQS cấp xã, nơi ăn, nghỉ của lực

lượng dân quân thường trực đối với 14 xã, thị trấn của 2 huyện Tiền Hải, Thái Thụy. Các huyện, thành phố còn lại cần củng cố khả năng, tình hình thực tế của địa phương để xác định việc xây dựng, cải tạo trụ sở ban CHQS cấp xã cho phù hợp.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, tham gia ý kiến vào việc thực hiện đề án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định việc xây dựng đề án là hết sức quan trọng, giúp công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở cơ sở được thực hiện tốt hơn. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh tiếp thu ý kiến, đề xuất của các sở, ngành, địa phương, đồng thời tổ chức rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội dung về mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm chất lượng, cần đổi; đồng thời, bám sát các quy định

của pháp luật làm cơ sở điều chỉnh các số liệu trong đề án bảo đảm phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các huyện, thành phố rà soát các quy hoạch, nhất là lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã để xây dựng đề án phù hợp với thực tiễn. Phát huy trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động, huấn luyện dân quân các địa phương, thu hút đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

## Tổng kết chương trình gây quỹ cộng đồng "Thắp sáng tương lai"

Sáng ngày 20/9, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thành công chương trình gây quỹ cộng đồng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam "Thắp sáng tương lai" năm 2024.

Chương trình chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024 với chủ đề "Thắp sáng tương lai" được Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia và app thiện nguyện MB phát động ngày 16/7/2024. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh đã vận động toàn thể hội viên, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân... với tinh thần tương thân tương ái tích cực tham gia, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Kết thúc chương trình, các cấp hội trong tỉnh đã tham gia ủng hộ đạt 82,9% chỉ tiêu đề ra.

Tổng kết chương trình, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân tích cực ủng hộ chương trình.

THANH HẰNG

## Gần 60.000ha lúa mùa trở bông

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày 20/9, toàn tỉnh có gần 60.000ha lúa mùa trở bông, trong đó 25.000ha lúa mùa trở bông trước ngày 5/9, gần 35.000ha lúa mùa trở bông sau ngày 5/9. Diện tích lúa trở sau ngày 20/9 gần 15.000ha.

Ảnh hưởng của bão số 3, tình trạng ngập úng đã và đang có nguy cơ gây hại nặng trên trà lúa trở sau ngày 5/9.

Cụ thể, tình trạng ngập úng làm cho bộ rễ và thân lúa yếu sau rút nước, lúa sẽ tiếp tục bị đổ ngã, giảm năng suất và chất lượng; hiện tượng ngập đồng lúa làm giảm chất lượng hạt phần, cây lúa vẫn trở bông và phù mầu song tỷ lệ lép cao, đặc biệt giống lúa mẫn cảm tỷ lệ lép sẽ từ 30% trở lên. Ngoài ra, hiện tượng ngập đồng lúa không trừ thoát; bệnh bạc lá, đốm sọc vì khuẩn gây cháy lá lúa, giảm khả năng quang

hợp; bệnh khô vằn, lem lép hạt lúa, sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ... gia tăng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương khẩn trương chỉ đạo việc đánh giá đồng ruộng, phân loại các trà lúa trở và triển khai ngay các giải pháp bảo vệ năng suất và sản lượng lúa vụ mùa 2024. Đối với trà lúa trở bông trong tháng 8 đang trong thời kỳ chín sấp, đề nghị các địa phương kiểm tra khi đi điều kiện thu hoạch, vận chuyển nhân lực và phương tiện khẩn trương

thu hoạch nhanh gọn với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tạo quỹ đất để phát triển cây vụ đông khi thời tiết cho phép.

Trong trường hợp có thiệt hại đến năng suất, đặc biệt ở trà lúa mùa trở bông sau ngày 5/9 cần thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 9/1/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh để hỗ trợ nông dân.

NGÂN HUYNH

## Khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trộm cắp điện có tính chất tinh vi, phức tạp

Sáng ngày 20/9, Công ty Điện lực Thái Bình phối hợp với Công an thành phố Thái Bình tổ chức trao thưởng cho Đội Điều tra tổng hợp, Công an thành phố Thái Bình có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ trộm cắp điện trên địa bàn.

Vụ việc diễn ra từ tháng 11/2022 đến tháng 6/2023, đối tượng Đặng Quang Thành, sinh năm 1976 và đối tượng Trần Thị Hồng, sinh năm 1979, trú tại 26, đường Lê Quý Đôn, tổ 10, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã thuê Trần Thanh Tuyền, trú tại xã Đại Thành, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang can thiệp vào bản mạch điện tử làm sai lệch chức năng đo lường điện

năng tiêu thụ của công tơ có mã số 1813018394 và 1813121630. Qua đó chiếm đoạt điện năng đối với công tơ mã số 1813018394 từ ngày 1/11/2022 đến ngày 5/6/2023 trị giá 17.847.500 đồng và công tơ mã số 1813121630 trị giá 6.585.986 đồng. Ngày 14/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản" theo Điều 173 Bộ luật Hình sự và ngày 4/1/2024 ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Quang Thành, Trần Thị Hồng, Trần Thanh Tuyền về hành vi trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã tuyên

MẠNH THẮNG

## Khen thưởng Công an huyện Hưng Hà đấu tranh thành công chuyên án trộm cắp đồ thờ

Huyện Hưng Hà tổ chức khen thưởng Công an huyện đấu tranh thành công chuyên án 0924T về trộm cắp đồ thờ tại các chùa, miếu ở địa phương và một số huyện lân cận.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Hữu Nam đã trao thưởng 20 triệu đồng cho lực lượng tham gia chuyên án. Đây là chiến công xuất sắc của Công an huyện Hưng Hà bởi thời gian qua tình trạng trộm cắp đồ thờ diễn ra khá phức tạp, gây lo lắng trong nhân dân.

Xác định hành vi trộm cắp đồ thờ ảnh hưởng xấu đến tinh thần an ninh trật tự, Công an huyện Hưng Hà đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, làm rõ đối tượng Phạm Hữu Phước (sinh năm 1993), trú tại xã Nam Thanh, huyện

Nam Trực (Nam Định) có hành vi trộm cắp 1 chuông đồng nặng 27,1kg, cao 63cm, đường kính đáy 34cm, đường kính đỉnh 16cm; 1 chuông đồng nặng 14kg, cao 43cm, đường kính đáy 22cm, đường kính đỉnh 12cm; 1 ngai bằng gỗ cao 95cm, kích thước đế 55 x 45 cm và 1 tượng gỗ mẫu ngói (Bảo Hoa Công chúa) cao 75cm tại miếu thờ Tống Xuyên, xã Thái Hưng (Hưng Hà) ngày 30/8/2024.

Quá trình đấu tranh, đối tượng thừa nhận từ ngày 9/8/2024 đến ngày 10/9/2024 đã gây ra 5 vụ trộm cắp đồ thờ trên địa bàn các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Vũ Thư.

Đến nay, ngoài vụ trộm cắp đồ thờ tại miếu Tống Xuyên (Hưng Hà), Công an huyện còn thu giữ, quản lý nhiều vật chứng gồm: 1 ngai bằng gỗ; 1 bức

tranh gỗ (vụ trộm tại huyện Vũ Thư); 1 pho tượng Đức Thánh Đệ Tam (vụ trộm tại huyện Đông Hưng); 2 ngai bằng gỗ, 2 bát hương, 3 pho tượng (vụ trộm tại huyện Quỳnh Phụ); 1 chuông đồng, 2 pho tượng đồng nặng hấu (vụ trộm tại xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà); 1 pho tượng Ngọc Dung Hoa, 2 bát hương (vụ trộm tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà) cùng nhiều phương tiện, công cụ đối tượng sử dụng để phạm tội.

Ngày 19/9, Công an huyện Hưng Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hữu Phước về hành vi "Trộm cắp tài sản" quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Để ngăn ngừa tình trạng trộm cắp cổ vật, đồ thờ, Công an huyện Hưng Hà đề nghị các cơ sở thờ tự chủ động gia cố hệ thống cửa, lắp đặt camera an ninh, tăng cường người trông coi, quản lý...

(theo nhandan.vn)